

## Lễ Ký kết Biên bản Ghi nhớ giữa Đại học Duy Tân và các Doanh nghiệp Nhật Bản

Chiều ngày 16/5/2024, Lễ Ký Biên bản ghi nhớ giữa **Đại học Duy Tân** với Tập đoàn Route Inn, Công ty AIDEM và Công ty TNHH TMDV Shinseidai được tổ chức tại số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Tham dự có ông Kawakoya Yasuhiro - Trưởng bộ phận Hỗ trợ vận hành của Tập đoàn Route Inn, ông Kogo Toshiaki - Trưởng nhóm quốc tế của Công ty AIDEM, bà Ngô Ngọc Tường Vi - Phó Giám đốc Công ty TNHH TMDV Shinseidai, TS. Nguyễn Hữu Phú - Phó Hiệu trưởng Đại học Duy Tân cùng đông đảo giảng viên và sinh viên Trường Ngôn ngữ và Xã hội Nhân văn của Đại học Duy Tân.



*Lễ Ký Biên bản ghi nhớ giữa Đại học Duy Tân với Tập đoàn Route Inn,*

*Công ty AIDEM và Công ty TNHH TMDV Shinseidai*

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Kogo Toshiaki - Trưởng nhóm quốc tế của Công ty AIDEM chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng vì thông qua sự hợp tác với Đại học Duy Tân có thể mang đến cho nhiều sinh viên của nhà trường cơ hội được học tập tại Nhật Bản. Bên cạnh cung cấp các khóa học tìm hiểu về các vị trí công việc, Công ty AIDEM còn có các khóa học về luyện phỏng vấn và giáo dục về tác phong kinh doanh cho những bạn trẻ có mong muốn đến học tập làm việc tại Nhật. Chúng tôi luôn hi vọng sinh viên của Đại học Duy Tân sẽ có cơ hội tốt nhất để học hỏi và tận hưởng những vẻ đẹp về văn hóa và đất nước Nhật Bản trọn vẹn nhất.”



*Ông Kogo Toshiaki - Trưởng nhóm quốc tế của Công ty AIDEM chia sẻ tại buổi lễ*

Sau thời gian cùng tìm hiểu và bàn bạc, Đại học Duy Tân với Tập đoàn Route Inn, Công ty AIDEM và Công ty TNHH TMDV Shinseidai đã thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ với một số nội dung chính như:

- Đại học Duy Tân sẽ cử những sinh viên của Khoa Tiếng Nhật có nguyện vọng thực tập tại hệ thống khách sạn Route Inn - Nhật Bản tham gia chương trình Intership 1 năm do Công ty AIDEM và Công ty TNHH TMDV Shinseidai phụ trách.
- Công ty AIDEM và Công ty TNHH TMDV Shinseidai phối hợp với Khoa Tiếng Nhật tổ chức các buổi toạ đàm với nội dung: giới thiệu các chương trình Intership 1 năm tại Nhật đến sinh viên năm 2, 3 của Khoa Tiếng Nhật; giới thiệu việc làm tại Nhật đến sinh viên năm cuối.
- Công ty AIDEM và Công ty TNHH TMDV Shinseidai là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai, quản lý, hỗ trợ cho các sinh viên Khoa Tiếng Nhật trong chương trình Intership 1 năm tại Nhật Bản. Tập đoàn Route Inn là đơn vị sẽ tiếp nhận sinh viên Khoa Tiếng Nhật đến thực tập.



*Công ty TNHH TMDV Shinseidai đã trao 10 suất học bổng khuyến học cho sinh viên K29 Khoa Tiếng Nhật của Đại học Duy Tân*

Nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho sinh viên được nâng cao năng lực tiếng Nhật, tiếp xúc với nhiều cơ hội việc làm tại Nhật Bản, công ty TNHH TMDV Shinseidai đã trao 10 suất học bổng khuyến học cho sinh viên K29 Khoa Tiếng Nhật vươn lên hoàn thành đạt thành tích học tốt, bao gồm: 3 suất học bổng giá trị 100% và 7 suất học bổng giá trị 50% cho khoá học N4.

Ông Kawakoya Yasuhiro - Trưởng bộ phận hỗ trợ vận hành của Tập đoàn Route Inn cho biết: “Tập đoàn Route Inn có chuỗi khoảng 350 khách sạn đặt chi nhánh trên khắp nước Nhật. Tại Việt Nam, chúng tôi hiện có 2 khách sạn tại Đà Nẵng và đang xem xét để đầu tư phát triển nhiều hơn trong tương lai. Do vậy, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng những nhân sự giỏi và phù hợp trong thời gian tới. Hi vọng thông qua chương trình thực tập này, các sinh viên của Đại học Duy Tân có thể nâng cao trình độ tiếng Nhật bằng cách trải nghiệm công việc tại Nhật Bản, văn hóa và ẩm thực Nhật Bản cũng như giao lưu và trò chuyện với nhiều người bạn Nhật. Nếu các bạn thấy rằng Nhật Bản là một nơi lý tưởng để sống và làm việc đồng thời Route Inn là công ty phù hợp với bản thân thì chúng tôi rất mong được làm việc cùng các bạn. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng!”

*(Truyền Thông)*